



Hôm nay, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 3. Thay mặt chủ tịch hội đồng, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo thành phố, các vị đại biểu HĐND và các vị khách quý đã đến dự phiên khai mạc kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, quý vị cùng toàn thể công tri và nhân dân thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa VIII thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu! Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Bên cạnh những điểm tích cực, thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình lạm phát, giá cả và mức tăng lãi suất ngân hàng ở mức cao, thị trường bất động sản trầm lắng, thị trường tài chính có nhiều biến động, thời tiết diễn biến phức tạp. Tình hình những khó khăn trên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Trước tình hình đó, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và các giới pháp chủ yếu tập trung kích thích lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự điều hành tích cực của UBND thành phố, sự giám sát tích cực của HĐND thành phố, sự phối hợp của Mặt trận, đoàn thể cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đền bù, giải tỏa và tái định cư được triển khai quyết liệt; công trình thành phố “5 không”, “3 có” và các chính sách an sinh xã hội được đẩy mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Thay mặt Thành ủy và HĐND thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương sự phấn đấu của các tầng lớp nhân dân thành phố, của các cấp, các ngành, của lực lượng vũ trang và của cộng đồng doanh nghiệp. Tôi cũng đánh giá cao vai trò giám sát tích cực của các委 đội biểu u HĐND, sự đi u hành năng động và hi u quả của chính quy n thành phố góp phần làm cho thành phố tiếp tục n đnh và phát triển trong năm 2011.

Thưa các đồng chí, thưa các委 đội biểu u!

K h p th 3, HĐND thành phố khóa VIII là k h p cu i năm có nhi u n i dung quan trọng, trong đó s dành th i gian vào vi c th o lu n, xem xét và đánh giá tình hình th c hi n nhi m v phát triển kinh t - xã h i năm 2011, quy t đnh k ho ch phát triển kinh t - xã h i năm 2012 cũng nh nghe các báo cáo, t trình, k ho ch của các c quan liên quan. Trên c s đó, HĐND thành phố s biểu u quy t thông qua các Ngh quy t đ triển khai th c hi n. Với ý nghĩa và t m quan trọng đó, tôi đ ngh các委 đội biểu u HĐND thành phố nêu cao trách nhi m, t p trung nghiên cứu, dân ch th o lu n, góp phần đ k h p thành công t t đ p.

V i tình th n đó, tôi xin tuyên b khai m c k h p th 3, HĐND thành phố khóa VIII, nhi m k 2011-2016.

**Theo Baodanang.vn**